

CHÍNH SÁCH VỚI CUỘC SỐNG:

TRẦN YÊN:

Triển khai hiệu quả các chính sách vùng đồng bào dân tộc

TRANHR ÊNH:

Krêz uô muôx kangz hâu chaor cêz tsênhv chênhz tsuô tsôngv baov nênhz tsôuv

Với 16 dân tộc sinh sống, những năm qua, huyện Trần Yên đã triển khai nhiều chương trình, dự án, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hàng năm, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn với mức đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng các công trình tại các xã: Lương Thịnh, Kiên Thành, Hưng Khánh, Y Can... Trong năm 2018, Chương trình 135 còn thực hiện nguồn kinh phí gần 3 tỷ đồng hỗ trợ mua 90 con trâu, bò sinh sản cho 90 hộ, kinh phí 860 triệu đồng; hỗ trợ giống lợn thịt quy mô 2 con/hộ với 156 hộ tham gia, kinh phí gần 300 triệu đồng; hỗ trợ 1 lần cho 837 hộ nghèo nuôi gia cầm quy mô 50 con/lúa, kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Từ các chương trình hỗ trợ vùng DTTS đã góp phần để mỗi năm huyện giảm trên 4% hộ nghèo.

THÁI HÙNG



Người dân huyện Trần Yên học nghề sơ chế tằm tơ để phát triển kinh tế.

Pêx xìnhv hênhx Tranhr Ênhz còuv uô xur cangz cha phuôv tsangr kôngz cxax.

Hồi sinh những trái tim lỗi nhịp

Phuôv jông têx plangz plour đhạ tsi huv

Thực hiện Quyết định 55a ngày 4/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh, từ năm 2014, tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp tổ chức khám sàng lọc tim miễn phí cho trẻ ở các huyện, thị xã, thành phố. Căn cứ vào kết quả đó sẽ lập hồ sơ quản lý để từ đó, xác định cơ sở y tế có đủ điều kiện phẫu thuật; xây dựng dự toán kinh phí; hướng dẫn làm hồ sơ xin tài trợ phẫu thuật. Năm 2018, có 18 trẻ đã được phẫu thuật và 23 trẻ đã hoàn thành hồ sơ, chờ phẫu thuật trong thời gian tới. Sau hơn 5 năm thực hiện Quyết định 55a, hơn 100 trái tim nhỏ ở các địa phương trong tỉnh đã hồi sinh những nhịp đập, đưa cuộc sống, ước mơ và hoài bão đến với trẻ.

H.A



Các bác sỹ Bệnh viện E Hà Nội khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ.

Chaor cùk yuôx Tsêr khu moz E Has Nôix khu njuôz moz plour tsuô nhis nhuôz.